
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๒ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม        (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 
 
 

 ๑. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไป
ใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่เอกชนทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ในการพิจารณา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และผู้แทน 
จากคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม 

ประธานกรรมาธิการฯ กรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ ได้เสนอรายงาน สรุปได้ว่า  
จากการพิจารณาศึกษาใน ๒ ประเด็น คือ ๑) มาตรการแก้ไขปัญหาการบ ารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สิน 
ทีป่ระชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพ้ืนที่เอกชนทั่วประเทศ และ ๒) แนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอย
ร่วมกันโดยเน้นย้ าในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก พบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ข้อกฎหมายที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติซึ่งได้วางหลักเกณฑ์วิธีการ 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ 

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ 
วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 



๒ 
 

จัดสรรที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินหรือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เอกชน พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน อย่างไรก็ดี การแก้ไขข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมไ่ด้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ จึงมีข้อสังเกต
เสนอต่อที่ประชุม ๓ มาตรการ คือ  

๑) มาตรการระยะสั้น เป็นข้อสังเกตเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการให้เกิดเป็น
รูปธรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแต่อย่างใด 

๒) มาตรการระยะกลาง เป็นข้อสังเกตเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขกฎหมาย 
ล าดับรอง เช่น กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

๓) มาตรการระยะยาว เป็นข้อสังเกตในการแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

สมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ว่า  
กรณีกรุงเทพมหานคร ในระยะสั้น ควรอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ 

ต่าง ๆ ของการโอนพ้ืนที่ลักษณะชุมชนโบราณ และหน่วยงานของรัฐควรไปส ารวจด้วย ในระยะกลางหรือระยะยาว  
ควรแก้ไขเกี่ยวกับการเก็บภาษีโรงเรือนในลักษณะหมู่บ้านจัดสรรที่แตกต่างกันตามจ านวนคน ขนาดพ้ืนที่   
และสาธารณูปโภค รัฐควรรับโอนพ้ืนที่จากเจ้าของโครงการมาเป็นพ้ืนที่สาธารณะไว้ก่อน ส่วนปัญหาควรใช้งบ
มาแก้ไขให้ประชาชนเข้าไปดูแลความทุกข์สุขอีกครั้งหนึ่ง 

กรณีจังหวัดอ่ืน การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่มีหลายขั้นตอน ควรให้อ านาจการอนุญาตอยู่
ในระดับจังหวัดเนื่องจากคนในพ้ืนที่จะทราบปัญหาดีกว่าราชการส่วนกลาง กรณีพ้ืนที่รกร้างของเอกชนที่สร้าง
ภาระให้ท้องถิ่นไปดูแลหากสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ควรก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจเข้าไปจัดการและ
เจ้าของพ้ืนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย  

ประธานกรรมาธิการฯ และรองประธานกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
การแก้ไขจะต้องเข้าไปแก้ในส่วนของประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่คณะกรรมาธิการฯ ยกร่าง 

โดยก าหนดให้ที่ดินซึ่งประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสงบและเปิดเผย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ติดต่อกัน ส าหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินและไม่น้อยกว่า ๕ ปีติดต่อกัน ส าหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
โดยผู้มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์มิได้หวงกัน เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอ 
หรือเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดินนั้นตั้งอยู่เห็นเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการสอบสวน
และรังวัดที่ดินส่วนที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันติดประกาศเอาไว้ เมื่อติดประกาศไว้แล้วไม่มีใครทักท้วง หรือทวง
กรรมสิทธิ์ในส่วนของที่ดินว่าเป็นของท่าน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากที่ติดประกาศระยะเวลา
ตามทีก่ าหนดแล้วไม่มีใครคัดค้านจะตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน  

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า การรับมอบพ้ืนที่มาจากทั้งการได้รับการติดต่อ
ให้รับมอบหมู่บ้าน หรือจากการลงพ้ืนที่จะได้รับการร้องขอจากประชาชนที่เดือดร้อน กรณีพ้ืนที่มีปัญหาและ
ประชาชนเดือดร้อนที่เป็นหมู่บ้านซึ่งเกิดปัญหาหลากหลาย เช่น ท่อน้ าเล็ก พ้ืนที่ต่ า ถนนพัง ความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชน เป็นต้น การที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนื่องมาจาก ๓ เรื่อง เรื่องแรก ยังไม่สามารถรับมาได้
อาจเพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพอไปดูแล้วในพ้ืนที่ต่าง ๆ อาจจะยังมีกฎหมายในเรื่องของการจัดสรร  
เรื่องท่ี ๒ ความยินยอมของเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเรื่องที่ ๓ อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการขอจัดสรรงบประมาณ 



๓ 
 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบท 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

ในการพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  

ประธานกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ได้เสนอรายงาน สรุปได้ว่า ในพื้นที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีปัญหาเรื่องถนนหลายเส้นทางช ารุดบกพร่อง จากการพิจารณาศึกษาพบปัญหา ดังนี้ 

๑) ปัญหาด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร โดยเฉพาะภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก 
กรมทางหลวงชนบทเป็นการถ่ายโอนมาเพียงภารกิจ แตไ่ม่มีการจัดสรรบุคลากรที่มีความช านาญความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านงานโยธาธิการ รวมทั้งไม่มีการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรให้กับ อปท. หรือหากมี
จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีช ารุดหรือไม่ทันสมัย และไม่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

๒) ปัญหาการบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจงานให้กับ อปท. ไม่เป็นการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของท้องถิ่นนั้น 

๓) ปัญหาด้านงบประมาณ ที่ผู้พิจารณาให้ความส าคัญ จัดสรร กระจายไปยังท้องที่ ไม่เท่ากัน 
ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ให้จัดสรรงบประมาณตามจ านวนกิโลเมตรของถนน ดูตามสัดส่วน 

ของรายได้ของ อปท. 
ข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการฯ 
๑) ควรลดงบประมาณของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท และน าไปเพ่ิมให้กับกรมส่งเสริม 

การปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากได้รับโอนภารกิจเพียงอย่างเดียวท าให้ไม่มีงบในการแก้ไขปัญหา 
๒) เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสอดคล้องกับการด าเนินงานของ อปท. อย่างเหมาะสม

และเพียงพอ รัฐบาลควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยราชการใช้งบบูรณาการ 
จังหวัดและงบยุทธศาสตร์จังหวัดสนับสนุนให้กับภารกิจถนนของ อปท. ได ้

๓) ส านักงบประมาณควรประมาณการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ตามความเป็นจริง ซึ่งจัดเก็บได้
น้อยกว่าที่ประมาณการไว้เป็นจ านวนมาก เมื่อประมาณการไว้สูงเกินกว่ารายได้ที่จัดเก็บได้ ท าให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับสัดส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐน้อยลง 

๔) การจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ อสม. ของกระทรวง 
สาธารณสุข ไม่ได้น าไปเพ่ิมให้กับ อปท. ซึ่งงาน อสม. เป็นของ อปท.  

สมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ว่า การเก็บภาษีของ อปท. มีรายได้น้อยมากไม่เพียงพอกับการดูแลพ้ืนที่  
รัฐจ าเป็นต้องโอนงบหรือจัดสรรงบเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากเส้นทางต่าง ๆ ควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาด้านงบประมาณและปรับปรุงวิธีการบริหารงบประมาณ  ควรแก้ปัญหาเส้นทาง 
ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้
โดยสะดวก และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นอกจากเส้นทางหลักแล้วควรให้ความส าคัญเส้นทางรองด้วย 

ประธานกรรมาธิการฯ ตอบขอบคุณสมาชิกฯ ที่อภิปรายให้ความคิดเห็นหลายแง่มุมและขอให้
เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือส่งรัฐบาลต่อไป  



๔ 
 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ  เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย  
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว 

ในการพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้ผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  

ประธานกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ได้เสนอรายงาน สรุปได้ว่า 
จากกรณีที่สหภาพยุโรปหรืออียู (EU) ได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นไปได้ที่

ไม่ให้ความร่วมมือตามกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ส่งผลให้ EU ให้ใบเหลืองกับประเทศไทย การด าเนินงาน 
ของภาครัฐอย่างเร่งด่วนต่อกรณีดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาการท าการประมงโดยผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และขาดการควบคุม IUU Fishing และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในการใช้แรงงานของภาคประมง  ท าให้
ส่งผลกระทบต่อภาคประมงไทยและชาวประมงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ ปัญหาการขาดแคลน 
แรงงานในเรือประมงประเทศไทย ปัญหาการประมงในน่านน้ าไทย ปัญหาการประมงนอกน่านน้ าไทย ปัญหา
อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องของประมงทะเล และปัญหาเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการประมงทะเล โดยเฉพาะ 
การออกกฎหมายมาบังคับใช้ที่ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีบทก าหนดโทษที่รุนแรงและ 
เร่งรีบบังคับใช้กฎหมายโดยไม่มีมาตรการรองรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น จนชาวประมงได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงที่สุด จากการศึกษาชาวประมงมีข้อเรียกร้อง ๑๑ ข้อ เช่น ปัญหาที่ชาวประมงขอให้รัฐบาลเร่งรัดช่วยเหลือ 
ชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมง ปัญหาที่ชาวประมงขอให้รัฐบาลเร่งด าเนินการ 
ซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการออกกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชก าหนดการประมงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น คณะกรรมาธิการจึงมขี้อสังเกตเพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปัญหาประมงอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

๑) รัฐบาลควรเร่งรัดด าเนินการให้มีการรับซื้อเรือประมงออกนอกระบบโดยเร็ว 
๒) รัฐบาลควรมีการผ่อนปรนเรื่องการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศ 
๓) รัฐบาลควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการสินเชื่อเพ่ือ

ส่งเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงว่ามีอุปสรรคหรือปัญหาใดหรือไม่ พร้อมแนวทางแก้ไข 
๔) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล าดับรองท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง 
๕) รัฐบาลควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพระราชก าหนดการประมง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖) การปรับปรุงนโยบาย มาตรการและกลไกการบริหารจัดการประมง 
 ๖.๑) อาทิ เช่น รัฐบาลควรมีศูนย์เรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและแรงงาน  

ในการเข้าสู่ภาคประมง 
 ๖.๒) รัฐบาลควรมีการปรับปรุงแก้ไขอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในระดับนโยบายด้านการประมง 
๗) การพัฒนาการประมงไทยอย่างยั่งยืน 
 ๗.๑) กรมประมงควรจัดหาเงินทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนผลักดันให้เกิดการผลิต

เครื่องจักร เครื่องมือ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับการประมงทะเล 



๕ 
 

 ๗.๒) รัฐบาลควรส่งเสริมให้ภาคการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมีการวิจัยศึกษาและพัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาคประมงทัง้ระบบ 

สมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ว่า 
- การแก้ไขของภาครัฐได้กระท าไปโดยชาวประมงเป็นผู้กระท าความผิด สั่งการให้เก็บเครื่องมือ

ทุกอย่าง ไม่ให้ออกเรือ ไม่ให้ต่อใบอนุญาต มีโทษทั้งทางปกครองและอาญา ท าให้ชาวประมงขาดรายได้  
ทั้งที่ในเอกสารของ EU ข้อเสนอได้โจมตีไปที่หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ท าตามกฎหมาย เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนที่ได้รับค าเตือน IUU Fishing เขาเจรจาต่อรอง ไม่ห้ามชาวประมง
ออกเรือ ท้ายสุดเขาปรับตัวได้และเข้าระบบ IUU ได ้

- พระราชก าหนดบัญญัติความผิดว่าเครื่องมือที่ท ากินกันมาร่วม ๑๐๐ ปี เป็นความผิด ชาวประมง 
ก็ยินยอมไม่ใช้และยินดีปรับเปลี่ยน แต่กรมประมงไม่ได้ให้เครื่องมืออะไรเพ่ือช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ชาวประมงบางส่วน 
จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือเดิมท ามาหากิน ท าให้เกิดปัญหาระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- รัฐควรให้ความสนใจการน าทรัพยากรทางทะเลที่ปล่อยทิ้งไว้จะเสียประโยชน์มาสร้างมูลค่า เช่น 
หอย เป็นต้น หรือการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่แหล่งท าประมงที่ยึดพ้ืนที่แหล่งท ากิน ท าให้ชาวประมงยากจน 
ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน หรือกรณีแหล่งน้ าจืดการดูแลพื้นที่รอบแหล่งน้ า กรมประมงควรให้ อปท. เป็นผู้ดูแลโดยก าหนด 
ระยะห่างบริเวณรอบแหล่งน้ าเพ่ือให้มีระบบนิเวศท่ีดีและมีความสะอาด 

ประธานกรรมาธิการฯ และกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า พระราชก าหนดประมง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตราขึ้นในช่วงที่ไม่มีรัฐสภา ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะแล้วว่าควรจะมีการแก้
กฎหมายในประเด็นใดบ้าง หากสภาให้ความเห็นชอบจะได้ส่งรายงาน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสมาชิก ไปยัง
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือน าไปแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพ่ือส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ        (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา 
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กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 


